

สถานี ก.ค.ศ.:

## การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน (จบ)

● นำเสนอเมื่อ 15 ต.ค. 2555

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน (จบ)

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

สัปดาห์นี้มีประเด็นที่น่าสนใจนำมาฝากเพื่อนครูอีก 1 ประเด็น เป็นเรื่องต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว เกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง และได้รับการเลื่อนเงินเดือนแล้วแต่ยังได้รับเงินเดือนไม่ถึงขั้นต่ำของอันดับ ดังนี้ค่ะ

มีข้อข้องใจจากเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า เดิมดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับเงินเดือนอัตรา 10,480 บาท และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ได้เปลี่ยนตำแหน่งจากบุคลากรทางการศึกษาอื่นไป ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ชั้น 10,440 บาท และต่อมาวันที่ 1 เมษายน 2555 ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนรอบครึ่งปีแรก จำนวน 0.5 ชั้น ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งให้ไปรับเงินเดือนในชั้น 10,700 บาท ซึ่งยังต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ. 1 (คือ ชั้น 12,530 บาท) แต่ผู้บังคับบัญชา ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังไม่ได้ดำเนินการปรับเงินเดือนเพิ่มให้อีก ครั้งละ 1 ชั้น ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 4 ลงวันที่ 8 เมษายน 2554

ที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในทางปฏิบัติ จึงขอเรียนชี้แจงว่า ในกรณีเช่นนี้รวมถึงกรณีในลักษณะเช่นเดียวกันนี้จะต้องดำเนินการปรับเงินเดือนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มอีกจำนวน 1 ชั้น ตามหนังสือฉบับดังกล่าว

โดยผู้บังคับบัญชาต้องสั่งให้ไปรับเงินเดือนที่ชั้น 11,310 บาท ตัวอย่างเช่น นาย ค. เดิมตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับเงินเดือนอัตรา 10,480 บาท และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ได้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นข้าราชการครูในสถานศึกษา ตำแหน่งครู รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 ชั้น 10,440 บาท ต่อมาวันที่ 1 เมษายน 2555 ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนรอบครึ่งปีแรก จำนวน 0.5 ชั้น จึงสั่งให้ไปรับเงินเดือนในชั้น 10,700 บาท และปรับเงินเดือนเพิ่มให้อีกจำนวน 1 ชั้น ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องสั่งให้ไปรับเงินเดือนที่ชั้น 11,310 บาท

หวังว่าในสองสัปดาห์นี้เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีข้อข้องใจในประเด็นเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้รับความกระจ่างชัดเจนกันไปแล้ว และหากท่านใดมีข้อข้องใจประการอื่นใดขอให้เข้าไปเปิดดูได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.

เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ สำหรับสถานี ก.ค.ศ.ฉบับนี้คงเป็นฉบับสุดท้ายของดิฉันในตำแหน่งเลขาธิการ ก.ค.ศ. เนื่องจากดิฉันได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทภารกิจแตกต่างออกไปจากเดิม

จึงต้องถือโอกาสนี้กล่าวคำอำลา และขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ติดตามเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่ดิฉันนำเสนอมาโดยตลอด แมว่าดิฉันจะไม่ได้มาพบท่านในคอลัมน์นี้ แต่ด้วยบทบาทหน้าที่ใหม่ ดิฉันก็ยังคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพครูและการศึกษาของชาติอย่างต่อเนื่องต่อไป คงจะได้มีโอกาสพบกันในวันหรือบรรยากาศอื่นๆ อีกนะคะ สวัสดีค่ะ

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)

### ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สถานี ก.ค.ศ.: การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน (1)

<http://www.kroobannok.com/53494>